

ศิลปวัฒนธรรม

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖

๒๖/๑๒/๕๕

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๕๐ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

อาจารย์ปราโมทย์ สุวรรณ สอนรวม

สรุป

วันต่อวัน (๒๑ ธ.ค. ๕๕)

งาน “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปี ๕๕”

คิดว่าท่านที่รับเอกสารวัฒนธรรมสาร ๒ ฉบับ ติดต่อกันคงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้าง และ
กับความเข้าใจในส่วนอื่นๆ ตามมาด้วยอย่างต่อเนื่อง การเขียนสรุปก็คือเล่าสู่กันฟังกับบรรยากาศของงานของ
พวกเราทุกคนหรืองานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี และผมก็รับปากว่าจะเล่าบรรยากาศให้ครบทั้ง ๕ วัน
เพื่อเป็นอารมณ์ที่จะจัดงานปีต่อไป

เล่าต่อ เข้าวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เป็นวันที่สองของงาน ผมเข้าเรือนเขียวประมาณ ๐๘.๑๕ น.
วันนั้นพอมารถมาถึงเรือนเขียวก็เริ่มเห็นรถกระบะ รถบัสเล็ก รถนักเรียน วิ่งเข้ามาตลอดเวลา ใจก็ขึ้นขึ้นมาว่าวันนี้
ครึกครื้นแต่เช้า มีทั้งตัวกะเปี้ยกก็มาเสียงจ๊อกแจ๊กไปหมด คือเยาวชนมาร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และค่าย
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้วันที่สอง ผมประทับใจมากที่อาจารย์คุมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นำโดย
อ.เชื้อชาย พาเด็กๆ เข้ามากราบสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ก่อนเข้าทำกิจกรรม ช่วงสายหน่อยก็มีคณาจารย์พานักเรียนมาเป็นคัน
รถ พอรถเสร็จก็ได้รับการต้อนรับจากนักศึกษาโปรแกรมท่องเที่ยวพานักเรียนเข้าชมนิทรรศการภายในพระ
ตำหนักใหญ่ก่อนมานั่งรถรางชมงาน

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดวาดภาพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับจังหวัดจันทบุรี บริเวณหลัง
พระตำหนักใหญ่ มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน ๑๗ โรงเรียน และประชาชนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง ผลการตัดสิน
และผลงานได้นำแสดงเป็นนิทรรศการในงานด้วย แต่ยังไม่ได้อธิบาย การประกวดวาดภาพให้ความรู้สึก
บางอย่าง เพราะเด็กเขาวาดภาพเขาจะต้องจินตนาการถึงพระราชจริยวัตรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับเมืองจันทบุรีในอดีตที่มี
ความเชื่อมโยง คิดว่าปีหน้าคงได้อะไรๆ คีอิกเยอะ

กิจกรรมต่อไป คือ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนเบญจมาศธรรม์แชมป์ภาคตะวันออก งานนี้
คงไม่ได้จ้างมาแต่อาจจะต้องเลี้ยงอาหารเด็กๆ บ้าง ก็สร้างบรรยากาศความสนุกสนานและชมความสามารถ
ของเยาวชน ผมยังนึกว่าเมื่อไหร่หนอเด็กๆ ที่เล่นเครื่องดนตรีจะผูกไท้ให้ชุดนักศึกษาและมิตรามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จะเกิดอะไรขึ้น การแสดงวันนี้ก็ยังเรียกเยาวชนและผู้เข้าร่วมงานพอสมควร

กิจกรรมต่อไป คือ รายการดนตรีไทย ต้องขบอกรก่อนนะครับว่าการบรรเลงดนตรีไทย คือ
แสดงสร้างบรรยากาศในงานโดยเชิญภูมิปัญญาชาวบ้านและเด็กๆ ท้องถิ่นมาแสดง ประการสำคัญผู้สนใจจริงๆ

เท่านั้นจึงจะนั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อ พูดถึงดนตรีไทยกับลูกทุ่งผสมผสาน (ผมเองนะ) อยากเห็นนักศึกษาเราเล่นดนตรีมากๆ แต่อาจารย์คนตรีบอกว่ายาก จริง และผมก็ว่ายากจริง เช่นกัน ที่จะทำให้เกิดทั้งเด็ก ทั้งค่านิยม ทั้งเวลา เยอะแยะ ผมยังนึกเล่นๆ ว่าต้องบนบวชสัก ๗ วัน มีขี้ถ้ากิจกรรม ๒ อย่างนี้เกิดขึ้น (พูดจริงนะครับ) สรุปตรงนี้ก็คือคนคูก็ดูไป ซื่อตันไม้ทานอาหารก็ฟังเพลงกันไป

ส่วนกิจกรรมต่อไป คือ การบรรเลงดนตรีไทยสากลและประกวดลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ วันที่สอง การบรรเลงดนตรีสากลก่อนก็เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ประการที่สอง อ.วารินทร์ ก็ไม่อยากจะให้เวทีว่างพองดนตรีไทยแล้วบนเวทีก็มีการแสดงอย่างต่อเนื่องเพราะคนไปๆ มาๆ อยู่ตลอด

ร้านค้าขายอาหารการกิน ไม่ต้องพูดถึงเต็มตลอด ร้านต้นไม้เริ่มมีคนมาซื้อกันเป็นแถวๆ วันแรกอาจจะมาดูก่อนวันที่สองก็ขายกันได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบางร้านยังบ่นโดยเฉพาะอยู่แถวๆ หน้าบ้านอธิการ เพราะโซนนั้นนักเรียนต้นไม้เดินไปน้อย อย่างไรก็ตามเสียปีหน้าคงต้องจัดให้อยู่โซนเดียวกันทั้งหมดน่าจะดี

ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยว โดยรณรงยังบริการขายดีเต็มเกือบทุกเที่ยว ว่างทั้งวัน วันนี้ยอดผู้เข้าเยี่ยมชมพอสมควร สำหรับผู้เข้าชมวันนี้คือ ๗๒๐ คน (ข้อมูลนักศึกษา)

กิจกรรมวิชาการ วันนี้ยังพอใช้ก็อย่างที่บอกแล้วแต่เมื่อวานว่า อาจจะเป็นเพราะเยาวชนเด็กเล็กมากไปหน่อยจึงไม่ค่อยสนใจนิทรรศการหรืออาจจะเป็นบางส่วนกับการนำเสนอหน่อยไปหน่อยก็ได้ (ผมคิดเองนะ) โดยเฉพาะนักศึกษาเราไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรมไม่รู้หายไปไหนหมด ผมขึ้นรถกลับบ้านตีกรวมก็ไม่ค่อยมีรถจอด ตึกอื่นๆ ก็น้อยมาร่วมงานกันน้อย ไม่รู้หายไปไหนหมด มองๆ ดูการเรียนการสอนกับกิจกรรมงานนี้ยังไม่กลมกลืนยังอิหลักอิเหลื่อพอสมควรทำให้มหาวิทยาลัยฯ ขาดโอกาสที่ดีไป ปีหน้าว่ากันใหม่ (ปีหน้าอีกแล้ว)

กิจกรรมของทีระลิกวันนี้รู้สึกว่าจะมีผู้อดหนุนดีเป็นพิเศษของฝ่ายทรัพย์สินมีนักศึกษามาช่วยงานดีมากๆ หลายคน

บรรยากาศวันนี้ (ที่ ๒) ของงานภาพรวมก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ทั้งกิจกรรมและผู้เข้าชมและผู้ร่วมงาน ส่วนวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟัง รับรองไม่เหมือน ๒ วันนี้แน่และผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเจออะไรบ้าง (ห้ามพลาด)

ขอบคุณครับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรประเพณีวันปีใหม่
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๕ น. เป็นต้นไป ณ หน้าคณะมนุษยฯ